

Số: 94/BC-UBND

Hoài An, ngày 30 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa IX

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện, khóa IX. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về Nông nghiệp:

- Cử tri xã Ân Tín kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở tàng trữ, mua bán các loại vật tư nông nghiệp giả xảy ra trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của nhân dân.

Trả lời:

Để đảm bảo nguồn vật tư có chất lượng phục vụ sản xuất, hằng năm, trước khi bước vào vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình kinh doanh, mua bán và chất lượng các sản phẩm vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ đối với một số cơ sở kinh doanh có giấy phép đăng ký; đối với các đại lý kinh doanh nhỏ lẻ, không công khai việc kiểm tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/2/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định về phân cấp, phân công kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan, địa phương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh vật tư nông nghiệp theo đúng quy định, nhất là đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

- Cử tri Xã Ân Hảo Tây kiến nghị Nhà nước sớm xây dựng Trạm bơm ở thôn Tân Xuân và thôn Vạn Tín để đảm bảo phục vụ sản xuất lúa cho nhân dân ở 2 thôn.

Trả lời:

Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng tại xã Ân Hảo Tây có hơn 205ha. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, từ các nguồn vốn, huyện đã đầu tư xây dựng 01 Trạm bơm điện phục vụ nước tưới cho cánh đồng thôn Châu Sơn, 2 Trạm bơm điện phục vụ nước tưới cho cánh đồng thôn Vạn Trung.

Đối với 2 cánh đồng thôn Vạn Tín, Tân Xuân, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát để có kế hoạch xây dựng Trạm bơm. Tuy nhiên, do địa hình có độ dốc cao, kinh phí xây dựng Trạm bơm là rất lớn; trong khi kinh phí còn hạn chế nên chưa triển khai thực hiện. Hiện nay, hai công trình này đã đưa vào kế hoạch xây dựng trong thời gian đến.

- Cử tri xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông đề nghị Nhà nước sớm xây dựng kè chống xói lở dọc thôn Tân Xuân, thôn Tân Sơn (xã Ân Hảo Tây) và thôn Bình Hòa Bắc, thôn Cẩm Đức (xã Ân Hảo Đông) dọc theo Sông An Lão.

Trả lời:

Trước tình trạng xói lở tại ở một số địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Từ năm 2006 đến nay, từ các nguồn vốn, huyện đã triển khai xây dựng 15 bờ kè chống xói lở bờ sông. Việc đầu tư xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát mức độ nguy hiểm, ưu tiên xây dựng các điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn. Đối với các điểm nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Chi cục Đê điều và PCTT tỉnh khảo sát, xin chủ trương cấp trên đưa vào kế hoạch xây dựng trong thời gian đến.

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Cử tri 2 xã Ân Hảo Đông và Ân Mỹ đề nghị Nhà nước cần quan tâm nâng cấp tuyến đường chính ĐT 629 (đoạn đi từ Bồng sơn lên An Lão) vì hiện nay lòng đường hẹp và bị hư hỏng nặng dễ xảy ra tai nạn. Đặc biệt nâng cấp đoạn từ UBND xã Ân Hảo Đông đến thôn Cẩm Đức, vì đoạn đường này đã hư hỏng nặng lại trùng thấp dễ bị ngập nước, gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của nhân dân; Kiến nghị sớm xây dựng cống bản qua đường ĐT 629 và cải tạo dòng chảy suối Lỗ hàm ở khu vực thôn Vạn Hòa để thoát nước phục vụ cho công tác sản xuất lúa ở thôn Vạn Hòa xã Ân Hảo Đông.

Trả lời:

Theo phân cấp, tuyến đường ĐT629 thuộc tỉnh quản lý. Theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tuyến đường này đã được đưa vào danh mục các công trình, dự án chủ yếu ưu tiên đầu tư thuộc kế hoạch 05 năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu giai đoạn kế hoạch, chưa phân bổ kinh phí triển khai đầu tư xây dựng.

- Cử tri thôn Đại Định xã Ân Mỹ đề nghị Nhà nước sớm quan tâm xây dựng cầu Đại Định để thuận tiện cho bà con nhân dân lưu thông và con em đến trường được thuận lợi.

Trả lời:

Cầu Đại Định, xã Ân Mỹ đã được HĐND tỉnh đưa vào danh mục ưu tiên 2 thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh). Hiện UBND tỉnh đang triển khai 25 danh mục cầu thuộc ưu tiên 1; Cầu Đại Định sẽ triển khai xây dựng trong thời gian đến theo kế hoạch của tỉnh.

- Cử tri xã Ân Thạnh đề nghị nâng cấp tuyến đường liên xã từ công Làng văn hóa thôn An Thường 1 đến đồi Bà Dương, giáp xã Ân Tín.

Trả lời:

Đoạn từ Công làng văn hóa thôn An Thường 1 - đồi Bà Dương nằm trên tuyến An Thường (Ân Thạnh) - Vạn Trung (Ân Hảo Đông), hiện đã hư hỏng xuống cấp. Tuy nhiên, với khối lượng duy tu sửa chữa lớn, trong khi kinh phí của huyện còn nhiều khó khăn nên chưa đầu tư sửa chữa. Thời gian đến, huyện sẽ quan tâm tranh thủ kinh phí cấp trên để đầu tư nâng cấp sửa chữa.

- Cử tri thôn Vạn Tín xã Ân Hảo Tây đề nghị Nhà nước chỉ đạo ngành điện lực có kế hoạch trồng 5 cây trụ điện kéo đường dây cho nhân dân trong thôn sử dụng vì từ trước đến nay người dân tự đào trụ trồng cây kéo điện nên mùa mưa sắp đến sẽ không an toàn.

Trả lời:

Hiện nay, điện lực đã khảo sát đánh giá nhu cầu sửa chữa nâng cấp lưới điện tại xã Ân Hảo Tây nói riêng và toàn huyện nói chung. Tuy nhiên, kế hoạch sửa chữa nâng cấp thường xuyên theo định mức hằng năm được Công ty Điện lực Bình Định phê duyệt. UBND huyện sẽ đôn đốc Điện lực Hoài Ân tích cực tham mưu Ban Giám đốc Công ty Điện lực phê duyệt kế hoạch để sớm triển khai xây dựng 5 trụ điện tại thôn Vạn Tín, xã Ân Hảo Tây theo kiến nghị nêu trên.

- Cử tri xã Ân Tường Tây kiến nghị cần quan tâm việc hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện nay đối tượng này hầu hết đã lớn tuổi, có nhu cầu nhưng địa phương chưa được hỗ trợ.

Trả lời:

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, địa phương triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định. Qua thực tế, huyện Hoài Ân nói riêng và trên cả nước nói chung số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ tăng gấp 3 lần so với Đề án được phê duyệt ban đầu nên gây khó khăn trong việc phân bổ kinh phí của Bộ Tài chính. Vì vậy, đến nay, ở địa phương vẫn chưa có kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng. Trong thời gian đến, nếu có kinh phí phân bổ, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương tiến hành hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

3. Về Tài nguyên – Môi trường

- Cử tri các xã Ân Phong, thị trấn Tăng Bạt Hồ tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết vấn đề môi trường xảy ra trên địa bàn như rác thải sinh hoạt, xác súc vật bà con nhân dân bỏ tràn lan những nơi công cộng, cống rãnh, mương nước, những hộ nuôi heo xả thải tràn ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra phổ biến tại các địa phương. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Theo quy định của pháp luật, UBND các xã, thị trấn có thẩm quyền xử lý các hành vi thiếu ý thức gây ảnh hưởng đến môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời chỉ đạo phòng Tài nguyên – Môi trường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Cử tri xã Ân Thạnh đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện cho chủ trương để địa phương tiến hành đo đạc lại Bản đồ địa chính, vì trong quá trình thực hiện công tác giao quyền theo Nghị định 64/1993/NĐ-CP diện tích sai sót quá nhiều so với thực tế.

Trả lời:

Trong quá trình thực hiện đo đạc, thống kê, giao quyền sử dụng đất cho nhân dân theo Nghị định 64/1993/NĐ-CP tại xã Ân Thạnh nói riêng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nói chung còn nhiều sai sót. Tuy nhiên, hiện nay, UBND tỉnh chưa có kế hoạch kinh phí để tiến hành đo đạc, thống kê điều chỉnh lại; trong khi đó kinh phí của huyện còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian đến, huyện sẽ có kiến nghị đối với UBND tỉnh; đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí, chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn xã Ân Thạnh và các địa phương khác triển khai thực hiện.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin.

- Cử tri xã Ân Tín đề nghị tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ Enternet vì hiện nay nhiều cơ sở hoạt động thời gian không đúng qui định, có nhiều điểm mở đến gần sáng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trả lời:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội kiểm tra liên ngành 814 và 178 và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra sát sát tình hình hoạt động các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã tổ chức kiểm tra 4 đợt, qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt hành chính 2 trường hợp.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như lực lượng kiểm tra còn mỏng, các địa phương chưa thực sự phát huy chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, việc tổ chức kiểm tra chưa được thường xuyên. Chính vì vậy, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn xã Ân Tín nói riêng và các xã, thị trấn nói chung tổ chức hoạt động không đúng theo quy định. Trong thời gian đến, UBND

huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nhằm chấn chỉnh tình trạng trên.

5. Công An huyện.

Cử tri xã Ân Tín, cử tri thị trấn Tăng Bạt Hổ đề nghị Công an huyện phối hợp với Công an địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông vì hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tham gia giao thông, đi xe máy độ chế, không đội mũ bảo hiểm chở 3 chở 4 lạng lách, đánh võng các tuyến đường trên địa bàn, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tình trạng thanh thiếu niên tham gia giao thông sử dụng xe độ chế, chở 3-4, lạng lách, đánh võng còn diễn ra phổ biến tại các địa phương, nhất là địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh tình trạng trên. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã tổ chức 1280 lượt tuần tra, phát hiện và lập biên bản 685 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 867 trường hợp với số tiền trên 943 triệu đồng; đồng thời, gọi hỏi răn đe 25 đối tượng.

Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, vận động các thanh thiếu niên thực hiện Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, lập danh sách nhóm đối tượng thường xuyên vi phạm để có kế hoạch giáo dục, răn đe./.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2 - HĐND huyện khóa IX; UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- CT, Các PCT UBND huyện
- Các ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.




Hoàng Phi Long

